

คันทรี กรุ๊ป เทฐานราก “โฟร์ซีซั่นส์ ไพรวเท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ”
เริ่มโครงการสามหมื่นล้านเต็มตัว



กรุงเทพฯ – 9 ธันวาคม 2558: บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเจ้าของโครงการ “เจ้าพระยา เอสเตท” ได้ฤกษ์เทฐานรากโครงการ “โฟร์ซีซั่นส์ ไพรวเท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา” โครงการที่พักอาศัยระดับลักซูรี ด้วยคอนกรีตความร้อนต่ำจำนวน 12,035 ลูกบาศก์เมตร นับเป็นงานเทคอนกรีตที่มียอดเทต่อเนื่องสูงสุดในประเทศไทย

ในภาพจากซ้าย:

นางสาว กัลยา วรณโณ ผู้จัดการส่วนระบบแฟรนไชส์และลูกค้าสัมพันธ์ กิจการซีแพคกรุงเทพ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง จำกัด

นาย ประเมิน จิตสาโรจิตโต ผู้อำนวยการ กิจการซีแพคกรุงเทพ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง จำกัด

นาย เบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นาย เสง จิงมิง ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นาย ทรงศักดิ์ อังสุวรรณนนท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นาย แทน เฟง ผู้จัดการสาขา (ประเทศไทย) บริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นี่คือก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการสร้างโครงการที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชียอย่างโครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ที่คันทรี กรุ๊ปร่วมมือกับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการก่อสร้างที่แข็งแกร่งทั้งสองบริษัท ได้แก่ บริษัท บีซีอีจี อินเทอร์เน็ตจีนแลนด์ จำกัด (Beijing Construction and Engineering Group (BCEG)) และกิจการซีแพคกรุงเทพ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ซึ่งผมมีความมั่นใจว่า โครงการจะสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดก่อสร้างปลายปี 2561 อย่างแน่นอน”

โครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ภายใต้โครงการ “เจ้าพระยาเอสเตท” โครงการโรงแรมและที่พักอาศัยหรูริมน้ำแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการกว่า 32,000 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 35-2-68 ไร่ มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำยาวตลอดแนว 350 เมตร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ริมน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยมีสำนักงานขาย โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ อยู่บนพื้นที่โครงการ ถนนเจริญกรุง 64 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม chaophrayaestate.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ขวัญฤดี มณีวงศ์วัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด – การสื่อสาร

โทร : + 66 (0) 2658 7888

อีเมล : kwanrudee@cgd.co.th

คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือคันทรี กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจด้วยการออกแบบที่เหนือชั้น การพัฒนาที่ชาญฉลาด และความร่วมมือจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการสร้างคุณค่าเชิงไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้อมแล้ว คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการคุณภาพโดยเน้นรายละเอียดทุกส่วนในโครงการ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดไปจนถึงความสำเร็จของการก่อสร้าง โดยยึดมั่นแนวปฏิบัติที่ก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดทั้งแก่ผู้พักอาศัยและผู้พัฒนาโครงการ

โฟร์ซีซั่นส์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์

โฟร์ซีซั่นส์ก่อตั้งเมื่อปี 2503 และได้สานต่อนิยามแห่งการบริการระดับหรูด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นในการมอบมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและการบริการที่จริงใจและเป็นส่วนตัวโดยตลอดมา ปัจจุบัน โฟร์ซีซั่นส์ มีโรงแรมและเรสซิเดนซ์ทั้งสิ้น 93 แห่งในเมืองหลักๆ และแหล่งท่องเที่ยวใน 39 ประเทศ และอีกกว่า 60 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยโฟร์ซีซั่นส์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกและเป็นแบรนด์ที่มีเกียรติยศมากที่สุดแบรนด์หนึ่งจากผลสำรวจของผู้่าน รีวิวโดยนักเดินทาง และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม fourseasons.com โดยติดตามข่าวล่าสุดได้ที่ press.fourseasons.com และทวิตเตอร์ @FourSeasonsPR